

ประเวณีของตน และบนหน้าผากของนางมีชื่อที่เป็นความลึกลับเขียนไว้ว่า “บาบิโลนมหานคร แม่ของหญิงแพศยาทั้งหลาย และแม่ของบรรดาสิ่งน่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดินโลก” และข้าพเจ้าเห็นหญิงนั้นเมามายด้วยโลหิตของพวกธรรมิกชนและโลหิตของบรรดาพยานของพระเยซู เมื่อข้าพเจ้าเห็นนางแล้วก็อัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง -วิวรณ์ 17:1-6

แต่พวกที่ซื่อสัตย์ พวกที่ไม่เชื่อ พวกที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียน พวกฆาตกร พวกล่วงประเวณี พวกใช้เวทมนตร์ พวกบูชารูปเคารพ และทุกคนที่โกหกนั้น มรดกของพวกเขายู่ในบึงที่ไฟและกำมะถันกำลังลุกไหม้อยู่ ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สอง” -วิวรณ์ 21:8

การไหว้รูปเคารพ

พระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่า “เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาส “ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา “ห้ามทำรูปเคารพ สำหรับตน เป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้า เบื้องบน หรือบนแผ่นดินเบื้องล่าง หรือในน้ำใต้แผ่นดิน ห้ามกราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น เพราะเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่ทรงแหวน ให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ซังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน แต่แสดงความรักมั่นคงต่อคนที่รักเรา และรักษาบัญญัติของเราจนถึงนับพันชั่วอายุคน “ห้ามใช้พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิด เพราะผู้ที่ใช้พระนามของพระองค์ไปในทางที่ผิดนั้น พระยาห์เวห์จะทรงเอาโทษ “จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็นวันบริสุทธิ์” -อพยพ 20:1-8

ทุกสิ่งที่เราสั่งพวกเจ้านั้น จงถือรักษาให้ดี และห้ามออกนามพระอื่นๆ ห้ามกล่าวให้ได้ยินจากปากของเจ้า -อพยพ 23:13

ห้ามนมัสการพระอื่น เพราะพระยาห์เวห์ผู้มีพระนามว่า “ทรงแหวน” เป็นพระเจ้าผู้ทรงทรงแหวน -อพยพ 34:14

อย่าหันไปนับถือรูปเคารพ และห้ามหลอรูปเคารพไว้ สำหรับตน เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า -เลวีนิติ 19:4

“ห้ามเจ้าทั้งหลายทำรูปเคารพสำหรับตัว หรือตั้งรูปแกะสลัก หรือเสาศักดิ์สิทธิ์ และห้ามตั้งรูปศิลาแกะสลักไว้ในแผ่นดินของเจ้าเพื่อจะกราบไหว้ เพราะเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า -เลวีนิติ 26:1

ห้ามกราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น เพราะเราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่ทรงแหวน ให้โทษของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ซังเราจนถึงสามชั่วสี่ชั่วอายุคน -เฉลยธรรมบัญญัติ 5:9

“เมื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าแผ่นดิน ซึ่งท่านกำลังจะเข้ายึดครอง และขับไล่ชนหลายชาติให้พ้นหน้าท่าน คือคนฮิตไทต์ คนเกอร์กาซี คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปอร์สซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ชนเจ็ดชาตินี้ใหญ่โตกว่าและมีกำลังมากกว่าท่าน และเมื่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ให้ท่าน และท่านจะตีเขาให้พ่ายแพ้ไปนั้น ท่านต้องทำลายเขาให้หมดสิ้น อย่าทำพันธสัญญาใดๆ กับเขาเลย และอย่ามีความเมตตาต่อเขาด้วย อย่าเกี่ยวข้องกับเขาโดยการแต่งงาน อย่ายกบุตรสาวของท่านให้แก่บุตรชายของเขา หรือรับบุตรสาวของเขามาให้บุตรชายของท่าน เพราะเขาจะทำให้บุตรชายของท่านหันจากการติดตามเราไปปรนนิบัติพระอื่นๆ แล้วพระยาห์เวห์จะทรงพระพิโรธต่อท่านทั้งหลายและจะทรงทำลายท่านอย่างรวดเร็ว แต่จงทำกับเขาทั้งหลายอย่างนี้ ท่านทั้งหลายจงพึ่งพ่่านูชาของพวกเขาและทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเสีย จงโค่นบรรดาเสาอาเซ-ราห์ของเขาและเผารูปเคารพแกะสลักของเขาเสียด้วยไฟ “เพราะว่าท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สำหรับพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทั้งสิ้นที่อยู่บนพื้นโลก ให้มาเป็นชนชาติของพระองค์ เป็นของล้ำค่าของพระองค์ ที่พระยาห์เวห์ทรงรักและทรงเลือกท่านทั้งหลายนั้น ไม่ใช่เพราะท่านทั้งหลายมีจำนวนมากกว่าชนชาติอื่น เพราะในบรรดาชนชาติทั้งหลาย ท่านมีจำนวนน้อยที่สุด แต่เพราะพระยาห์เวห์ทรงรักท่านทั้งหลาย และพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขา พระยาห์เวห์จึงทรงนำท่านออกมาด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ท่านจากแดนทาส จากพระหัตถ์ฟาโรห์กษัตริย์อียิปต์ ฉะนั้นจงทราบเถิดว่า พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้า เป็นพระเจ้าชื่อสัตย์ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคง ต่อบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาบัญญัติของพระองค์ถึงพันชั่วอายุคน และทรงตอบแทนผู้ที่เกลียดชังพระองค์ต่อตัวเขาเอง โดยทรงทำลายเขาเสีย พระองค์จะไม่ทรงลดหย่อนโทษผู้ที่เกลียดชังพระองค์ พระองค์จะทรงตอบแทนต่อตัวเขาเอง ดังนั้นพวก

พวกเขาแปลกใจที่เดี๋ยวนี้พวกท่านไม่ได้รับร่วมสำมะเลเทเมาอย่างเดียวกับพวกเขา และพวกเขาก็กล่าวร้ายพวกท่าน -1 เปโตร 4:3-4

ลูกทั้งหลายเอ๋ย จงรักษาตัวให้พ้นจากรูปเคารพ -1 ยอห์น 5:21

แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าสองสามข้อ คือเจ้ามีบางคนที่ยึดถือคำสอนของบาลาอัมอยู่ที่นั่น ผู้ซึ่งสอนบาลาคให้วางสิ่งสะดุดต่อหน้าพวกอิสราเอล คือให้พวกเขากินอาหารที่บูชารูปเคารพและล่วงประเวณี แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง คือเจ้าทนฟังเยเซเบล ผู้หญิงที่อ้างตัวเป็นผู้เผยพระวจนะ นางสอนและล่อลวงบรรดาผู้รับใช้ของเราให้ล่วงประเวณีและกินอาหารที่บูชารูปเคารพ เราให้โอกาสนางเพื่อจะได้กลับใจใหม่ แต่นางก็ไม่ประสงค์จะกลับใจจากการล่วงประเวณี นี้แน่ะ เราจะโยนนางไว้บนเตียงคนไข้ และโยนพวกที่ล่วงประเวณีกับนางไว้ในความยากลำบากยิ่งใหญ่นอกจากว่าพวกเขาจะกลับใจจากการประพฤติชั่วของนาง -วิวรณ์ 2:14, 20-22

มนุษย์ที่เหลืออยู่ที่ไม่ได้ถูกฆ่าด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ ไม่ได้กลับใจจากการกระทำที่เกิดจากน้ำมือของพวกเขา ไม่ได้เลิกบูชาผีและรูปเคารพต่างๆ ที่ทำด้วยทองคำเงิน ทองสัมฤทธิ์ หินและไม้ ซึ่งไม่สามารถดู หรือฟัง หรือเดิน-วิวรณ์ 9:20

แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งในเจ็ดองค์ที่ถือขามเจ็ดใบนั้น ก็มาและพูดกับข้าพเจ้าว่า “มานี่ซี เราจะให้ท่านดูการลงโทษหญิงแพศยาตัวเอ้ที่นั่งอยู่บนน้ำมากมาย คือหญิงที่บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกล่วงประเวณีด้วย และคนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลกก็เมามายด้วยเหล้าองุ่นแห่งการล่วงประเวณีของนาง ” แล้วท่านนำข้าพเจ้าเข้าไปในถิ่นทุรกันดารโดยพระวิญญูญาณ และข้าพเจ้าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนสัตว์ร้ายสีแดงเข้มตัวหนึ่ง ซึ่งเต็มไปด้วยชื่อที่เป็นคำหมิ่นประมาทพระเจ้า มันมีเจ็ดหัวและสิบเขา หญิงคนนั้นนั่งห่มสวมชุดสีม่วงและสีแดงเข้ม และประดับด้วยทองคำ อัญมณีต่างๆ และไข่มุก ในมือของนางมีถ้วยทองคำ ที่เต็มไปด้วยสิ่งน่าสะอิดสะเอียนและของโสโครกจากการล่วง

มีกำลังมากกว่าพระองค์หรือ? -1 โครินธ์ 10:7, 14, 19-22

พวกท่านรู้แล้วว่าแต่ก่อนที่ยังเป็นคนต่างศาสนาอยู่นั้น พวกท่านถูกชักจูง และนำไปหลงไปนับถือรูปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ ไม่ว่าจะด้วยทางใด -1 โครินธ์ 12:2

แต่ก่อนนี้ เมื่อท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักพระเจ้า พวกท่านเป็นทาสของสิ่งซึ่งโดยสภาพแล้วไม่ใช่เทพเจ้าเลย -กาลาเทีย 4:8

การทำงานของเนื้อหนัง นั้นเห็นได้ชัด คือการล่วงประเวณี การโสโครก การเสเพล การนับถือรูปเคารพ การถือวิथाคม การเป็นศัตรูกัน การวิวาทกัน การริษยากัน การฉุนเฉียวกัน การใฝ่สูง การทุ่มเถียงกัน การแตกก๊กกัน การอิจฉากัน การเมาเหล้า การเล่นเป็นพาลเกร และการอื่นๆ ในทำนองนี้ซึ่งข้าพเจ้าเคยเตือนพวกท่านมาก่อนว่า คนที่ประพฤตินั้นจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า -กาลาเทีย 5:19-21

ขอจงรู้ชัดถึงเรื่องนี้ว่า ทุกคนที่ล่วงประเวณีหรือที่ทำการโสโครกหรือที่ละโมบ (ซึ่งก็คือคนนับถือรูปเคารพ) จะไม่มีมรดกในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้า -เอเฟซัส 5:5

อย่าให้ใครตัดสินชีวิตของท่านด้วยการทำที่ถ่อมใจและด้วยการนมัสการพวกทูตสวรรค์ พวกเขาใฝ่ฝันอยู่ในนิมิต หยิ่งผยองอย่างไม่มีเหตุตามความคิดฝ่ายเนื้อหนังของเขา -โคโลสี 2:18

เพราะฉะนั้นจงประหารโลกีย์วิสัยในตัวท่าน คือการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว และความโลภ (ซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพ) -โคโลสี 3:5

จงให้เวลาที่ผ่านมาไปแล้วนั้น เพียงพอสำหรับการทำสิ่งที่คนต่างชาติชอบกระทำ คือการปล่อยตัวตามราคะตัณหา ตามใจปรารถนาชั่ว การเมาเหล้าอุ่น การเลี้ยกันอย่างถึงใจ การกินเหล้าอุนวายกัน และการไหว้รูปเคารพอันน่ารังเกียจ

ท่านจงระวังที่จะทำตามบัญญัติ กฎเกณฑ์ และกฎหมาย ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ “และเพราะท่านทั้งหลายเชื่อฟังกฎหมายเหล่านี้ โดยรักษาและทำตาม พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงรักษาพันธสัญญาและความรักมั่นคงกับท่าน ซึ่งทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน พระองค์จะทรงรักท่าน ทรงอวยพรท่านและทรงทำให้ท่านทวีจำนวนขึ้น พระองค์จะทรงอวยพรผลแห่งกรรมของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่าน ข้าว เหล้าอุ่นใหม่ และน้ำมันของท่าน ทรงให้ลูกโคและลูกแพะแกะของท่านทวีขึ้นบนแผ่นดิน ซึ่งทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานแก่ท่าน ท่านจะได้รับพระพรเหนือชนทุกชาติ จะไม่มีชายหรือหญิงเป็นหมั้นท่ามกลางท่านหรือในหมู่สัตว์เลี้ยงของท่านด้วย และพระยาห์เวห์จะทรงเอาความเจ็บไข้ไปจากพวกท่าน และจะไม่ทรงให้โรคร้ายอย่างในอียิปต์ซึ่งท่านรู้จักนั้นเกิดกับท่าน แต่จะทรงให้เกิดกับผู้ที่เกลียดชังท่าน ท่านจงทำลายชนชาติทั้งสิ้นซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงมอบให้ท่าน อย่าให้นัยน์ตาของท่านสงสารพวกเขาเลย ห้ามปรณนิตติบรรดาพระของพวกเขาเพราะมันจะเป็นบ่วงดักท่าน “ถ้าท่านจะนึกในใจว่า ‘ประชาชาติเหล่านี้ใหญ่โตกว่าข้า ข้าจะขับไล่พวกเขาได้อย่างไร?’ ท่านอย่ากลัวพวกเขาเลย แต่จงระลึกถึงการที่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงทำต่อฟาโรห์และต่อคนอียิปต์ทั้งสิ้นนั้น โดยการทดลองยิ่งใหญ่ซึ่งนัยน์ตาของท่านได้เห็นแล้ว ทั้งโดยหมายสำคัญ การอัศจรรย์ พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ และพระกรที่เหยียดออก ซึ่งพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทรงใช้นำท่านออกมา พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงทำต่อชนทุกชาติที่ท่านกลัวอย่างนั้นแหละ ยิ่งกว่านั้นอีกพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงใช้ฝูงแตนมาท่ามกลางพวกเขา จนกว่าผู้ที่เหลืออยู่และซ่อนตัวจากท่านจะถูกทำลายสิ้น ท่านอย่ากลัวพวกเขา เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านสถิตท่ามกลางท่าน ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่และน่าเกรงกลัว พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงขับไล่ประชาชาติเหล่านี้จากท่านที่ละเล็กทีละน้อย ท่านอย่ากำจัดเขาเสียทันที เกรงว่าสัตว์ป่าจะทวีจำนวนแก่ท่านมากไป แต่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบพวก

เขาไว้ให้ท่าน และทรงทำให้เขาเกิดโกลาหลใหญ่จนเขาพินาศไป และพระองค์ จะทรงมอบบรรดาเกียรติยศของพวกเขาไว้ในมือของท่าน และท่านจะทำให้ชื่อ ของพวกเขาพินาศไปจากใต้ฟ้า จะไม่มีใครยืนหยัดต่อสู้ท่านได้ จนกว่าท่าน จะทำลายพวกเขาเสีย ท่านทั้งหลายจงเผารูปแกะสลักซึ่งเป็นรูปพระทั้งหลาย ของพวกเขาด้วยไฟ ห้ามโลกเงินหรือทองซึ่งปิดรูปพระอยู่นั้น หรือนำไปเป็น ของท่าน เกรงว่าท่านจะหลงสิ่งนั้น เพราะมันเป็นสิ่งพึงรังเกียจแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน ห้ามนำสิ่งพึงรังเกียจเข้าไปในบ้านของท่าน เกรงว่าท่านจะ เป็นเหมือนสิ่งนั้น ท่านจงรังเกียจและเกลียดมันอย่างที่สุด เพราะมันเป็นสิ่งที่ ต้องทำลายถวาย -เฉลยธรรมบัญญัติ 7:1-26

ถ้าท่านลืมนะพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และไปติดตามพระอื่นและปรนนิบัติ นมัสการพระเหล่านั้น ข้าพเจ้าขอยืนยันต่อท่านในวันนี้ว่า ท่านจะต้องพินาศ แน่นอน -เฉลยธรรมบัญญัติ 8:19

“ ผู้ที่ทำรูปเคารพเป็นรูปสลักหรือรูปหล่อ ซึ่งเป็นสิ่งพึงรังเกียจแต่พระยาห์เวห์ เป็นสิ่งที่ทำด้วยฝีมือช่าง และตั้งไว้อย่างลับๆ จะถูกสาปแช่ง” และให้ ประชาชนทั้งปวงตอบและกล่าวว่า ‘อาเมน’ -เฉลยธรรมบัญญัติ 27:15

จงไปร้องทูลต่อพระต่างๆ ซึ่งเจ้าทั้งหลายได้เลือกปรนนิบัตินั้นเถิด ให้พระ เหล่านั้นช่วยกู้พวกเจ้าในยามทุกข์ยาก” -ผู้วินิจฉัย 10:14

พระองค์ทรงร้องป้อนีสถานสูงทั้งไป ทรงทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ลงเป็นชิ้นๆ ทรง โคนเสาอาเซ-ราห์ลงเสีย และทรงทุบงูทองสัมฤทธิ์ซึ่งโมเสสสร้างขึ้นนั้นเสีย เพราะว่าคนอิสราเอลได้เผาเครื่องหอมให้แก่งูนั้นจนถึงวันเหล่านั้น เขาเรียกงู นั้นว่า เนหุซทาน -2 พงศ์กษัตริย์ 18:4

เพราะพระองค์ทรงถวายสัตว์บูชาแก่พระของกรุงดามัสกัส ซึ่งทำให้พระองค์ พ่ายแพ้โดยตรัสว่า “เพราะว่าพระของพระราชแห่งซีเรียช่วยพวกเขา เราจะ ถวายสัตว์บูชาแก่พระเหล่านั้นเพื่อให้ช่วยเรา” แต่พระเหล่านั้นกลับเป็นสิ่งที่

ผู้ขายด้วยกันประกอบกิจอันน่าละอายอย่างยิ่ง เขาจึงได้รับผลกระทบอันสมควร แก่ความผิดของเขา และเพราะเขาเห็นว่าการรู้จักพระเจ้าไม่เป็นสิ่งสำคัญ พระองค์จึงทรงปล่อยให้เขามีจิตใจเสื่อมทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสม พวกเขาเต็มด้วยการอธรรมทุกชนิด ความชั่วร้าย ความโลภ ความมุ่งร้าย ความอิจฉาริษยา การฆ่าฟัน การวิวาท การหลอกลวง การคิดร้าย พูดยินทา ส่อเสียด เกลียดชังพระเจ้า ดูถูกคนอื่น เยอหยิ่งจองหอง อวดตัว คิดทำชั่ว แปลกๆ ไม่เชื่อฟังบิดามารดา ไร้ปัญญา ไร้ความซื่อสัตย์ ไร้ความรักกัน ไร้ความ เมตตา แม้เขาจะรู้บัญญัติอันชอบธรรมของพระเจ้า ที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติ เช่นนั้นสมควรจะตาย เขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั้น แต่ยังเห็นชอบกับคนอื่น ที่ประพฤติเช่นนั้นด้วย -โรม 1:18-32

แต่บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังเขียนบอกพวกท่านว่า จงอย่าคบคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพี่น้อง แล้วแต่ยังล่วงประเวณี โลก ไหว้รูปเคารพ ชอบกล่าวร้าย เป็นคนขี้เมา และ เป็นคนฉ้อโกง แม้จะกินด้วยก็อย่าเลย -1 โครินธ์ 5:11

ท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระ เจ้า? อย่าหลงผิดเลย พวกที่ล่วงประเวณี พวกไหว้รูปเคารพ พวกผิดผีผิดเมีย พวกโสเภณีชาย พวกรักร่วมเพศ -1 โครินธ์ 6:9

พวกท่านอย่านับถือรูปเคารพเหมือนบางคนในพวกเขาได้ทำ ดังที่มีเขียนไว้ว่า “ประชาชนก็นั่งลงกินและดื่ม แล้วก็ลุกขึ้นเล่นสนุกสนาน” เพราะฉะนั้น พวก ที่รักของข้าพเจ้า จงหลีกเลี่ยงการนับถือรูปเคารพ ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้า หมายความว่าอย่างไร เครื่องบูชาที่ถวายแก่รูปเคารพนั้น เป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือ? รูปเคารพนั้นศักดิ์สิทธิ์หรือ? ไม่ใช่ ข้าพเจ้าหมายความว่าเครื่องบูชาที่พวกเขา ถวายนั้น เขาถวายบูชาแก่พวกผี ไม่ใช่ถวายแด่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ต้องการให้ พวกท่านมีส่วนร่วมไปกับพวกผี ท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและ จากถ้วยของพวกผีด้วยไม่ได้ จะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้า และที่ โต๊ะของพวกผีด้วยก็ไม่ได้ เราจะยั่วยุให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอิจฉาหรือ? เรา

วุ่นวายใจเพราะเห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมือง เพราะว่าขณะข้าพเจ้าเดินไปรอบๆ เมืองและสังเกตดูสิ่งที่ท่านนัมัสการนั้น ข้าพเจ้าพบแท่นหนึ่ง มีคำจารึกว่า ‘แต่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก’ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศให้พวกท่านรู้จักพระเจ้าองค์ที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังมีนัมัสการอยู่ เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นเชื้อสายของพระเจ้าแล้ว เราก็ไม่ควรถือว่าพระเจ้าทรงเป็นทอง เงิน หรือหิน ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากศิลปะและความคิดของมนุษย์ -กิจการ 17:16, 23, 29

เพราะว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระพิโรธของพระองค์จากสวรรค์ ต่อความหมิ่นประมาทพระองค์ และความชั่วร้ายทั้งหมดของมนุษย์ ที่เอาความชั่วร้ายนั้นไปบดบังความจริง เพราะการที่พระเจ้าได้ก็แจ้งอยู่กับพวกเขา เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่เขาแล้ว ตั้งแต่เริ่มสร้างโลกมานั้น สภาพของพระเจ้าซึ่งตามนุษย์มองไม่เห็น คือฤทธานุภาพอันถาวรและเทวสภาพของพระองค์ ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง ฉะนั้นพวกเขาจึงไม่มีข้อแก้ตัวเลย เพราะถึงแม้ว่าเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้ว เขาก็ไม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้า หรือขอบพระคุณพระองค์ แต่พวกเขา กลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลาของเขาก็มีดมัวไป ในการอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญหา เขากลายเป็นคนโง่เขลาไป และเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตาย หรือรูปนก รูปสัตว์สี่เท้า และรูปสัตว์เลื้อยคลาน เพราะฉะนั้น พระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติการโสโครกตามราคะตัณหาในใจของเขา ให้เขาทำสิ่งที่น่าอับอายต่อกายของกันและกัน เพราะว่าเขาได้เอาความจริงเรื่องพระเจ้ามาแลกกับความเท็จ ทั้งนัมัสการและปรนนิบัติสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น แทนพระองค์ผู้ทรงสร้าง ผู้ซึ่งควรจะได้รับสรรเสริญเป็นนิรันดร์ อาเมน เพราะเหตุนี้ พระเจ้าทรงปล่อยให้เขามีกิเลสตัณหาอันน่าอับยศ พวกผู้หญิงของเขาก็เปลี่ยนจากเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติ ให้ผิดธรรมชาติไป ส่วนผู้ชายก็เลิกมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงให้ถูกตามธรรมชาติเช่นกัน และเราร้อนด้วยไฟราคะตัณหาที่มีต่อกัน ผู้ชายกับ

ทำลายพระองค์และอิสราเอล ทั้งหมดด้วย-2 พงศาวดาร 28:23

แต่ผู้ที่หันหา พระอื่น ความทุกข์โศกของเขาก็ทวีขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่เทเลียดเป็นเครื่องตีบูชาแก่พระเหล่านั้น และริมฝีปากของข้าพเจ้าก็จะไม่ออกนามพระเหล่านั้นเลย -สดุดี 16:4

ท่านเทโลทิตผู้ไร้ผิดออกมา คือโลทิตบุตรชายบุตรหญิงของท่าน ผู้ซึ่งท่านได้มาเป็นเครื่องสักการบูชาแก่รูปเคารพแห่งคานาอัน แผ่นดินก็เป็นมลทินไปด้วยโลทิตนั้น -สดุดี 106:38

พระเกียรตินี้มิใช่มีแก่เหล่าข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ มิใช่มีแก่เหล่าข้าพระองค์เลย แต่แด่พระนามของพระองค์ เนื่องจากความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ของพระองค์ ทำไมบรรดาประชาชาติจะกล่าวว่า “พระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่ในไหนเล่า?” พระเจ้าของเราทั้งหลายอยู่ในฟ้าสวรรค์ สิ่งใดที่พอพระทัย พระองค์ก็ทรงกระทำ รูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและทองคำ เป็นผลงานของมือมนุษย์ รูปเหล่านั้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้ มีหู แต่ฟังไม่ได้ มีจมูก แต่ดมไม่ได้ มีมือ แต่คว้าไม่ได้ มีเท้า แต่เดินไม่ได้ รูปเหล่านั้นทำเสียงในคอไม่ได้ ผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้น ทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน อิสราเอลเอ๋ย จงวางใจในพระยาห์เวห์เกิด พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทั้งหลาย วงศ์วานอาโรนเอ๋ย จงวางใจในพระยาห์เวห์เกิด พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทั้งหลาย ท่านผู้ยำเกรงพระยาห์เวห์เอ๋ย จงวางใจในพระยาห์เวห์เกิด พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทั้งหลาย พระยาห์เวห์ทรงระลึกถึงเราทั้งหลาย พระองค์จะทรงอวยพร จะทรงอวยพรวงศ์วานอิสราเอล จะทรงอวยพรวงศ์วานอาโรน พระองค์จะทรงอวยพรบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระยาห์เวห์ ทั้งผู้น้อยและผู้ใหญ่ ขอพระยาห์เวห์ทรงให้พวกท่านเพิ่มพูนขึ้น ทั้งท่านและลูกหลานของท่าน ขอให้พวกท่านรับพระพรจากพระยาห์เวห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ฟ้าสวรรค์สูงสุดเป็นของพระยาห์เวห์ แต่พระองค์

ประทานแผ่นดินโลกแก่มนุษย์ทั้งหลาย คนตายไม่สรรเสริญพระยาห์เวห์ และทุกคนที่ลงไปสู่ที่สังคัก์เช่นกัน แต่เราทั้งหลายจะถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเป็นนิรันดร์ สรรเสริญพระยาห์เวห์ -สดุดี 115:1-18

รูปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็นเงินและทองคำ เป็นผลงานของมือมนุษย์ รูปเหล่านั้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้ มีหู แต่ฟังไม่ได้ ทั้งไม่มีลมหายใจในปากของรูปเหล่านั้น ผู้ที่ทำรูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้น ทุกคนที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นกัน -สดุดี 135:15-18

เพราะว่าพระองค์ ทรงละทิ้งชนชาติของพระองค์เสีย คือเชื้อสายของยาโคบ เพราะว่าเขาเต็มด้วยผู้ทำนายน จากตะวันออก และเต็มด้วยหมอดูเหมือนคนฟีลิสเตีย และพวกเขาตีสนิท กับคนต่างชาติ แผ่นดินของเขาเต็มด้วยเงินและทองคำ ทรัพย์สมบัติของพวกเขาไม่มีที่สิ้นสุด แผ่นดินของเขาเต็มด้วยพวกม้าศึก รถรบทั้งหลายของพวกเขาไม่มีที่สิ้นสุด แผ่นดินของเขาเต็มด้วยรูปเคารพ พวกเขากราบไหว้ผลงานจากมือของเขา และกราบไหว้สิ่งที่นิ้วมือของเขาได้ทำ มนุษย์จึงตกต่ำ และคนก็ต่ำต้อยลง อย่าอภัยให้ เขาทั้งหลายเลย จงหลบเข้าไปอยู่ในหิน และซ่อนตัวในผองคลี ให้พ้นจากความน่าเกรงกลัวของพระยาห์เวห์ และจากพระรัศมีแห่งความโอ้อ่าตระการของพระองค์ ทำที่ อันผยองของมนุษย์จะต่ำต้อยลง และความจงหองของคนจะตกต่ำ พระยาห์เวห์องค์เดียวจะเป็นที่เทิดทูนในวันนั้น เพราะว่าพระยาห์เวห์จอมทัพรองเตรียมวันหนึ่ง ซึ่งจะต่อสู้กับสารพัดที่เยอหยิ่งและโอหัง ทั้งกับสารพัดที่ถูกยกชูขึ้นซึ่งจะต่ำต้อยลงที่จะสู้กับต้นสนสีดาร์ทั้งหมดของเลบานอน ซึ่งสูงและชูขึ้น และกับต้นโอ๊กทั้งหมดแห่งบาฮาน ซึ่งจะต่อสู้กับภูเขาสูงทุกลูก กับเนินเขาทั้งหมดที่ถูกยกชูขึ้นกับหอคอยสูงทุกแห่ง และกำแพงที่เข้มแข็งทั้งหมด ที่จะสู้กับกำปับัน ทั้งหมดของทารซิช และกับเรื่องดงามทุกคำ ความผยองของมนุษย์จะตกต่ำลง และความจงหองของคนจะต่ำต้อยลง และพระยาห์เวห์องค์เดียวจะเป็นที่เทิดทูนในวันนั้น และพวกรูปเคารพจะสูญสิ้นไป คนจะเข้าไปในถ้ำของหินผา และใน

นั้นหุ้มด้วยทองและเงิน แต่ไม่มีลมหายใจในสิ่งนั้นเลย -ฮาบากุก 2:18-19

และกำจัดพวกที่กราบลงบนดาดฟ้าหลังคาตึก เพื่อไหว้บริวารแห่งฟ้าสวรรค์ และพวกที่กราบลงสาบานต่อพระยาห์เวห์ แล้วยังกราบลงสาบานโดยพระมิลโคม -เศฟันยาห์ 1:5

เพราะว่ารูปเคารพประจำบ้านพูดไร้สาระ และผู้ทำนาก็เห็นนิมิตเท็จ คนช่างฝันเล่าความฝันเท็จ และให้คำเล่าโลมที่เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นประชาชนจึงหลงไปอย่างแกะ เขาต้องทนทุกข์เพราะขาดผู้เลี้ยง -เศคาริยาห์ 10:2

ยูดาห์ก็ทรยศ การนำเกลียดน่าชังเขาก็ทำกันในอิสราเอลและในเยรูซาเล็ม เพราะว่ายูดาห์ได้ทำให้สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระยาห์เวห์ซึ่งพระองค์ทรงรักนั้นเป็นมลทิน และได้ไปแต่งงานกับบุตรธิดาของพระต่างด้าว ขอพระยาห์เวห์ทรงกำจัดชายคนใดที่ทำเช่นนี้ทั้งครอบครัวเสียจากเดันท์ของยาโคบ ถึงแม้ว่าเขาจะนำเครื่องบูชาถวายแด่พระยาห์เวห์จอมทัพบักก็ตามเถิด และพวกท่านได้ทำอย่างนี้อีกด้วย คือท่านเอาน้ำตารดทั่วแท่นบูชาของพระยาห์เวห์ ร้องให้คร่ำครวญเพราะพระองค์ไม่สนพระทัยหรือรับเครื่องบูชาด้วยชอบพระทัยจากมือของท่านอีกแล้ว -มาลาคี 2:11-13

“ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้า บ่าวสองนายได้ เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่ง และรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ -มัทธิว 6:24

คือให้ละเว้นการกินอาหารที่ถูกนำไปบูชารูปเคารพ การกินเลือด การกินเนื้อสัตว์ที่ถูกรัดคอตาย และการล่วงประเวณี ถ้าพวกท่านละเว้นจากสิ่งเหล่านี้ ก็เท่ากับท่านได้ทำสิ่งที่ดี ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขเถิด” -กิจการ 15:29

ขณะเปาโลกำลังคอยสืลสาสกับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธนส์ ท่านมีความเดือดร้อน

เจ้านายของฝ่าพระบาท ทั้งมเหสี และนางสนมของฝ่าบาทก็ตีมือเหล่านางจาก
ภาชนะเหล่านั้น และฝ่าพระบาททรงสรรเสริญพระที่ทำได้ด้วยเงิน ทองคำ ทอง
สัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้ และหิน ซึ่งจะดูหรือฟังหรือเข้าใจก็ไม่ได้ แต่ฝ่าพระบาทไม่ได้
ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ผู้ซึ่งลมปราณของฝ่าพระบาทอยู่ในพระหัตถ์ของ
พระองค์ และทางทั้งสิ้นของฝ่าพระบาทก็ขึ้นอยู่กับพระองค์ -ดาเนียล 5:23

เมื่อพระยาห์เวห์ตรัสทางโฮเซยาเป็นครั้งแรกนั้น พระยาห์เวห์ตรัสกับโฮเซยาว่า
“ไปซี ไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยาและเกิดลูกชู้กับนาง เพราะว่าแผ่นดินนี้
เล่นชู้อย่างยิ่ง โดยการละทิ้งพระยาห์เวห์” -โฮเซยา 1:2

เราพบอิสราเอล เหมือนพบผลองุ่นในถิ่นทุรกันดาร เราพบบรรพบุรุษของเจ้า
ทั้งหลาย เหมือนพบผลมะเดื่อรุ่นแรกที่ต้น เมื่อครั้งออกในฤดูแรกนั้น แต่เขา
มาหาพระบาอัลเปโออร์ และถวายตัวแต่สิ่งน่าอดสูนั้น และกลายเป็นสิ่งน่า
สะอิดสะเอียนอย่างสิ่งที่เขารักนั้น -โฮเซยา 9:10

เรา ยิ่งเรียกพวกเขาเท่าใด พวกเขาก็ยิ่งออกห่างจากเรามากเท่านั้น พวก
เขาถวายสัตวบูชาแก่พระบาอัล และเผาเครื่องหอมถวายแก่รูปเคารพอยู่
เรื่อยไป -โฮเซยา 11:2

คนที่กราบไหว้รูปเคารพไร้สาระ ย่อมละทิ้งความจงรักภักดีของพวกเขาเสีย
-โยนาห์ 2:8

เราจะกำจัดรูปเคารพของเจ้าเสีย และทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์จากท่ามกลางเจ้า
เจ้าจะมีได้กราบลง ต่อผลงานที่มือของเจ้าประดิษฐ์ขึ้นอีกต่อไป -มีคาห์ 5:13

“รูปแกะสลักให้ประโยชน์อะไรเล่า? คือรูปที่ช่างได้แกะสลักไว้ รูปหล่อโลหะอัน
เป็นครูสอนความเท็จให้ประโยชน์อะไรเล่า? เพราะช่างย่อมวางใจในสิ่งที่เขา
สร้างขึ้น แม้เขาสร้างรูปเคารพที่พูดไม่ได้ วิบัติแก่ผู้กล่าวแก่สิ่งที่ทำด้วยไม้ว่า
จงตื่นเถิด กล่าวแก่หินใบบัวว่า จงลุกขึ้นเถิด สิ่งนี้สั่งสอนอะไรได้หรือ? ดูเถิด สิ่ง

โพรงของพื้นดิน ให้พ้นจากความน่าเกรงกลัวของพระยาห์เวห์ และจากพระ
รัศมีแห่งความโอ้อวดระการของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นทำให้โลก
สั่นสะเทือน ในวันนั้นคนจะเหวี่ยง รูปเคารพของเขาที่ทำด้วยเงินและรูป
เคารพที่ทำด้วยทองคำ ซึ่งพวกเขาทำให้กับตัวเองเพื่อใช้กราบไหว้นั้นออกไป
ยังตัวตุนและตัวค้ำคาว เพื่อจะเข้าถ้ำหิน และเข้าซอกผาให้พ้นจากความน่า
เกรงกลัวของพระยาห์เวห์ และพ้นจากพระรัศมีแห่งความโอ้อวดระการของ
พระองค์ เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นทำให้โลกสั่นสะเทือน จงหยุดยึดถือมนุษย์
ซึ่งมีเพียงลมหายใจในจมูกของเขา ด้วยเขามีคุณค่าอะไรเล่า? -อิสยาห์ 2:6-22

เขาจะไม่เอาใจใส่แทนบูชา ซึ่งทำด้วย มือของเขา และเขาจะไม่มองสิ่งที่นิ้วของ
เขาเองทำขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นบรรดาเสอาฮาเซ-ราห์ หรือที่เผาเครื่องหอม
-อิสยาห์ 17:8

เราคือยาห์เวห์ นั้นเป็นนามของเรา เราไม่ให้สง่าราศีของเราแก่ผู้อื่น หรือให้คำ
ที่สรรเสริญเราแก่รูปแกะสลัก พวกเขาจะหันกลับ และต้องขายหน้าอย่างที่สุด
คือพวกที่วางใจในรูปแกะสลัก พวกที่พูดกับรูปหล่อด้วยโลหะว่า “ท่าน
ทั้งหลายเป็นพระของพวกเรา” -อิสยาห์ 42:8, 17

พวกปั้นรูปเคารพล้วนเป็นความว่างเปล่า และสิ่งที่พวกเขาชื่นชมนั้นก็ไม่
เป็นผลกำไร บรรดาสักขีพยานของพวกเขานั้นก็ไม้อาจจะเห็นและไม่อาจจะรู้
เพื่อพวกเขาจะได้อับอาย ใครปั้นพระหรือหล่อรูปเคารพที่ไม่เป็นประโยชน์
อะไร? ดูซิ ทุกคนที่เป็นพวกเดียวกับเขาจะต้องอับอาย และช่างฝีมือนั้นก็เป็น
เพียงมนุษย์ จงให้เขาทุกคนขมขื่นกัน ให้เขายืนขึ้น ให้เขาสยดสยอง และให้
เขาอับอายด้วยกัน ช่างเหล็กทำงานอยู่เหนือก้อนถ่านด้วยเครื่องมือ และขึ้น
รูปด้วยค้อนและทำด้วยแขนที่มีกำลังของเขา เออเขาหิวและกำลังของเขาหมด
ลง เขาไม่ได้ตีมน้ำเลย และเขาอ่อนเปลี้ย ช่างไม้ซึ่งเชือกมัด เขาवादโครงด้วย
ดินสอ เขาแต่งมันด้วยสี และวาดโครงด้วยวงเวียน เขาทำให้มันเหมือนรูปคน
ตามความงามของมนุษย์เพื่อให้มันอยู่ในเรือน เขาตัดต้นสนสีดาร์มาให้กับ

ตัวเอง เขาเลือกต้นสนฉัตร หรือต้นโอ๊ก เขาปลุกมันไว้อย่างแข็งแรงท่ามกลาง ต้นไม้ในป่า เขาปลุกต้นเทพทาโร และฝนทำให้มันเติบโต แล้วมันก็กลายเป็น เชื้อเพลิงของคน และเขาเอามันมาส่วนหนึ่งและใช้มันอุ่นตัว เออ เขาก่อไฟ และปิ้งขนมปัง และเขาเอามันมาทำรูปพระรูปหนึ่งแล้วนมัสการมันด้วย เขา ทำเป็นรูปเคารพและกราบรูปนั้น ครึ่งหนึ่งของมันนั้นเขาเผาในกองไฟ บนครึ่งนี้ เขาย่างและกินเนื้ออย่างจวนอิม และเขาก็อบอุ่นด้วย แล้วพูดว่า “เอ้อ ข้าอุ่นจิ่ง ข้าเห็นเปลวไฟแล้ว” และไม้ที่เหลือนั้นเขาทำเป็นรูปพระรูปหนึ่ง คือเป็นรูป เคารพของเขา เขากราบลงต่อรูปนั้นและนมัสการมัน และอธิษฐานต่อรูปนั้น และกล่าวว่า “ขอทรงช่วยข้าพระองค์ เพราะพระองค์เป็นพระของข้าพระองค์” เขาทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจ เพราะตาของพวกเขาถูกปิด เขาจึงไม่เห็นอะไร และใจของเขาก็ถูกปิด เขาจึงไม่เข้าใจ ไม่มีใครกลับมาคิดเลย และไม่มีความรู้ หรือวิจารณ์ญาณที่จะพูดว่า “ข้าเผาครึ่งหนึ่งของมันในกองไฟ แล้วข้าก็เอา ถ่านของมันมาปิ้งขนมปัง และข้าอย่างเนื้อกินแล้ว ควรที่ข้าจะทำส่วนที่เหลือให้ เป็นสิ่งน่าเกลียดน่าชัง และควรที่ข้าจะกราบลงต่อท่อนไม้จากต้นนั้นหรือ?” เขากินซี่งี้ใจที่ลอกลวงนำเขาให้หลง เขาช่วยกู้ตัวเขาเองไม่ได้และไม่ สามารถพูดว่า “มีการล่อลวงอยู่ในมือขวาของข้าไม่ใช่หรือ?” -อิสยาห์ 44:9-20

“จงรวมตัว และเข้ามา จงมาใกล้พร้อมกัน พวกเจ้าผู้รอดตาย ของบรรดา ประชาชาติ เขาทั้งหลายไม่มีความรู้ คือพวกเขาที่ยกรูปเคารพไม้ของเขาไป และอธิษฐานขอต่อพระ ที่ช่วยเขาให้รอดไม่ได้ -อิสยาห์ 45:20

พวกที่โกยทองคำออกจากถุง และชั่งเงินในตาชั่ง พวกเขาจ้างช่างทองคนหนึ่ง และทำให้เป็นพระ แล้วเขาทั้งหลายก็กราบลง เออ นมัสการเลย เขาทั้งหลาย ยกูปนั้นขึ้นบ่าแล้วแบกไป พวกเขาตั้งมันไว้ประจำที่ และมันก็อยู่ที่นั่น มันไม่ สามารถไปจากที่นั่น เมื่อคนมาร้องขอต่อรูปนั้น มันก็ไม่สามารถตอบสนอง และไม่อาจช่วยเขาให้รอดจากความยากลำบากของเขา -อิสยาห์ 46:6-7

แต่พวกเจ้า พวกลูกชายของแม่มด ลูกหลานของคนลวงประเวณีและหญิง

จะตอบสนองเขาเอง และเราจะมุ่งหน้าของเราต่อผู้คนนั้น เราจะทำให้เขาเป็น สัญลักษณ์และเป็นซี่ปาก และเราจะกำจัดเขาเสียจากท่ามกลางประชากรของเรา แล้วเจ้าจะรู้ว่าเรคือยาห์เวห์ และถ้าผู้เผยพระวจนะถูกชักนำ ให้กล่าวคำ หนึ่งคำใด เรคือพระยาห์เวห์ที่ได้ชักนำ ผู้เผยพระวจนะคนนั้น และเราจะ เหยียดมือของเราออกต่อผู้เขา และจะทำลายเขาจากท่ามกลางอิสราเอล ประชากรของเรา เขาทั้งหลายจะต้องแบกรับโทษบาปของเขา โทษของผู้มา ถามและโทษของผู้เผยพระวจนะจะเหมือนกัน เพื่อว่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลจะ ไม่หลงเงินไปจากเราอีก และจะไม่ทำตัวให้มลทินด้วยการลวงละเมิดทุกอย่าง ของเขานี้แล้วเขาทั้งหลายจะเป็นประชากรของเรา และเราจะเป็นพระ เจ้าของเขา” พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ และพระวจนะของพระ ยาห์เวห์มาถึงข้าพเจ้าว่า “บุตรมนุษย์เอ๋ย เมื่อแผ่นดินหนึ่งทำบาปต่อเราโดย ประพฤติการทรยศยิ่ง แล้วเราเหยียดมือของเราออกต่อผู้แผ่นดินนั้น และ ทำลายอาหารหลัก ทั้งส่งการกั้นดารอาหารมาที่แผ่นดินนั้น และเราทำลาย มนุษย์และสัตว์เสียจากแผ่นดินนั้น ถึงแม้ว่าคนทั้งสามนี้ คือโนอาห์ ดาเนียล และโยบจะอยู่ในนั้น พวกเขาจะช่วยเฉพาะชีวิตของพวกเขาได้ด้วยความชอบ ธรรมของเขา พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ -เอเสเคียล 14:1-14

เจ้ายังเอาเครื่องรูปพรรณอันงดงามของเจ้า ซึ่งเป็นทองคำของเราและเงินของ เราที่เราได้ให้เจ้า มาสร้างเป็นรูปผู้ชายสำหรับเจ้า และเจ้าก็เล่นซู้กับรูป เหล่านั้น -เอเสเคียล 16:17

เมื่อพวกเจ้าถวายของถวายโดยให้บรรดาบุตรชายลูยไพนั้น เจ้าก็ได้ทำตัวให้ มลทินด้วยรูปเคารพทั้งหมดของเจ้าจนถึงบัดนี้ โอ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย แล้ว เราจะให้พวกเจ้ามาถามเราหรือ? พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า เรามีชีวิต อยู่แน่นอนเช่นไร เราจะไม่ให้เจ้ามาถามเรา -เอเสเคียล 20:31

แต่กลับทรงยกองค์ขึ้นสู่กับองค์เจ้านายแห่งสวรรค์ และทรงให้นำภานะแห่ง พระนิเวศของพระองค์มาต่อพระพักตร์ฝ่าพระบาท แล้วฝ่าพระบาท พวก

หรือคิดอยู่ในใจของเราว่า เขาควรจะทำสิ่งน่าเกลียดน่าชังนี้ซึ่งทำให้ยูดาห์ผิดบาป” -เยเรมีย์ 32:35

แต่เราจะทำทุกสิ่งที่เราได้บันทึกไว้ คือเผาเครื่องหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเทเครื่องดื่มถวายแด่พระนาง ดังที่เราได้ทำ ทั้งพวกเราและบรรพบุรุษของเรา บรรดากษัตริย์และเจ้านายของเรา ในเมืองต่างๆ ของยูดาห์และตามถนนหนทางในกรุงเยรูซาเล็ม ทำอย่างนั้นแล้วเราจึงมีอาหารบริบูรณ์และอยู่เย็นเป็นสุข และไม่เห็นสิ่งร้ายใดๆ -เยเรมีย์ 44:17

มนุษย์ทุกคนโง่เขลาและไม่มีความรู้ ช่างทองทุกคนจะต้องอับอายเพราะรูปเคารพของตน เพราะรูปหล่อของเขาเป็นของเท็จ และมันไม่มีลมหายใจ -เยเรมีย์ 51:17

พวกผู้อาวุโสของอิสราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้า และมานั่งอยู่ต่อหน้าข้าพเจ้า แล้วพระวจนะของพระยาห์เวห์มาถึงข้าพเจ้าว่า “บุตรมนุษย์เอ๋ย คนพวกนี้ตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจ และวางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขา เราควรจะยอมให้พวกเขาถามเราหรือไม่? เพราะฉะนั้น จงพูดกับพวกเขาและกล่าวกับเขาว่า พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า คนหนึ่งคนใดในพงศ์พันธุ์อิสราเอลที่ตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจ และวางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขา แล้วมาหาผู้เผยพระวจนะ เราคือยาห์เวห์จะตอบสนองเขาที่มาด้วยรูปเคารพมากมายของเขานั้น เพื่อเราจะได้ยึดจิตใจของพงศ์พันธุ์อิสราเอลทุกคนผู้เห็นห่างจากเราเนื่องด้วยรูปเคารพของเขา “เพราะฉะนั้น จงพูดกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลว่า พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้ว่า จงกลับใจและหันออกจากรูปเคารพของพวกเจ้าเสีย และจงหันหน้าของพวกเจ้าออกจากสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของเจ้า เพราะว่าคนหนึ่งคนใดในพงศ์พันธุ์อิสราเอล หรือในพวกคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในอิสราเอล ซึ่งแยกตัวเขาจากเรา และตั้งรูปเคารพของเขาไว้ในใจของเขา และวางสิ่งสะดุดให้ล้มลงในบาปไว้ข้างหน้าเขา แล้วยังมาหาผู้เผยพระวจนะเพื่อขอร้องถามจากเราเพื่อตัวเขาเอง เราคือยาห์เวห์

แพศยา จงเข้ามาใกล้ที่นี่ พวกเจ้าพูดเย้ยหยันผู้ใด? เจ้าอ้าปากกว้าง และแลบลิ้นยาวใส่ใคร? เจ้าทั้งหลายเป็นลูกทรยศ เป็นเชื้อสายหลอกลวงไม่ใช่หรือ? พวกเจ้าผู้เร่าร้อนด้วยราคาจะทำมกลางต้นโอ๊ก ภายใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น ทั้งฆ่าลูกทั้งหลายของเจ้าในหุบเขา ได้ซอกหินของหน้าผา ส่วนแบ่งของเจ้าอยู่กลางหินเกลี้ยงเกลากของหุบเขา พวกมัน พวกมันเป็นส่วนของเจ้า เจ้าได้เทเครื่องดื่มบูชาด้วย และนำธัญบูชามาถวาย เราจะยอมผ่อนปรนในเรื่องเหล่านี้หรือไม่? บนภูเขาสูงเด่น เจ้าตั้งที่นอนของเจ้าไว้ และเจ้าไปถวายเครื่องบูชาที่นั่น เจ้าได้ตั้งสัญลักษณ์ของเจ้า ไว้หลังประตูและเสาประตู เพราะว่า ในการละทิ้งเรานั้น เจ้าได้เปิดผ้าคลุมเตียงของเจ้า แล้วเจ้าขึ้นไปบนนั้น เจ้าทำให้มันกว้าง และเจ้าตกลงกับพวกมันเพื่อเจ้าเอง เจ้ารักเตียงของพวกมัน และเจ้ามองดูความเปลือยเปล่า เจ้าเดินทางไปหาพระโมเลค พร้อมกับน้ำมัน และเทียนหอมของเจ้า เจ้าได้ส่งทูตของเจ้าไปไกล แม้ให้ลงไปถึงแดนคนตาย เจ้าเหน็ดเหนื่อย เพราะเจ้าเดินทางมากมาย แต่เจ้าไม่ได้พูดว่า “หมดหวัง” กำลังของเจ้าได้รับการฟื้นฟู เจ้าจึงไม่ได้อ่อนเปลี้ยไป เจ้าครั้นคร้ามและกลัวใคร? เจ้าจึงได้โกหกและไม่ระลึกถึงเรา ทั้งไม่เอาใจใส่เรา เราได้ปิดปากอยู่เป็นเวลานาน จนเจ้าไม่เกรงกลัวเราไม่ใช่หรือ? เราจะบอกถึงความชอบธรรมและการกระทำของเจ้า แต่มันก็ไม่ใช่ประโยชน์ต่อเจ้า เมื่อเจ้าร้องขอก็ให้รูปเคารพที่ เจ้าสะสมไว้ นั้นช่วยเจ้าซี แต่ลมจะพัดมันไปทั้งหมด ลำพังลมหายใจก็หอบมันไปแล้ว แต่ผู้ลี้ภัยในเราจะได้ครอบครองแผ่นดิน และจะได้ภูเขาบริสุทธิ์ของเราเป็นมรดก -อิสยาห์ 57:3-13

ชนชาติที่ยั่วเย้าเรา อย่างซึ่งๆ หน้าอยู่เสมอ ทำการถวายบูชาตามสวน และเผาเครื่องหอมบนกองอิฐ -อิสยาห์ 65:3

และเราจะกล่าวคำพิพากษาของเราต่อคนในเมืองเหล่านั้น เพราะความชั่วร้ายของพวกเขาที่ได้ทอดทิ้งเรา และได้เผาเครื่องหอมบูชาพระอื่นๆ และนมัสการสิ่งที่มือของตนได้ทำไว้ -เยเรมีย์ 1:16

พวกเด็ก ๆ ก็เก็บพิน พวกพ่อ ๆ ก็ก่อไฟ พวกผู้หญิงก็นวดแป้ง เพื่อทำขนม
ถวายแด่เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเขาเทเครื่องดื่มบูชาถวายแด่พระอื่นๆ เพื่อ
ช่วยให้เราโกรธ -เยเรมีย์ 7:18

และเขาจะกระจายกระดูกเหล่านั้นออกต่อหน้าดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และ
บริวารแห่งฟ้าสวรรค์ทั้งสิ้น ซึ่งพวกเขา รักและปรนนิบัติ ซึ่งเขาได้ติดสอยห้อย
ตาม ซึ่งเขาได้แสวงหาและนมัสการ จะไม่มีใครรวบรวมหรือฝังกระดูกเหล่านี้
แต่จะเป็นเหมือนมูลสัตว์บนพื้นแผ่นดิน ฟังสิ เสียงร้องแห่งประชากรของ
ข้าพเจ้า จากทั่วทั้งแผ่นดิน “พระยาห์เวห์ไม่ได้สถิตในศิโยนหรือ? กษัตริย์ของ
เมืองนั้นไม่อยู่ในนั้นหรือ?” “ทำไมพวกเขาช่วยเราให้โกรธด้วยรูปเคารพของ
พวกเขา และด้วยพระต่างด้าวของพวกเขา?” -เยเรมีย์ 8:2, 19

เพราะธรรมเนียมของชนชาติทั้งหลายก็ไร้สาระ เขาตัดต้นไม้ต้นหนึ่งมาจากป่า
เป็นสิ่งที่มือช่างได้ทำด้วยขวาน เขาทั้งหลายก็เอาเงินและทองมาประดับ เขา
ยึดมันไว้ด้วยค้อนและตะปู มันก็ไม่โยกเยก รูปเคารพของเขาก็เหมือนหุ่นไล่
กายอยู่ในสวนแตงกวา มันพูดไม่ได้ คนต้องขนมันไป เพราะมันเดินไม่ได้ อย่า
กลัวมันเลย เพราะมันทำร้ายไม่ได้ และมันก็ทำดีไม่ได้ด้วย” ข้าแต่พระยาห์เวห์
ไม่มีใครเหมือนพระองค์ พระองค์ทรงเป็นใหญ่ และพระนามของพระองค์ก็มี
ฤทธิ์มาก ข้าแต่กษัตริย์แห่งบรรดาประชาชาติ ใครจะไม่ยำเกรงพระองค์?
เพราะพระองค์ทรงสมควรได้รับความยำเกรง เพราะในบรรดาปราชญ์ของ
ประชาชาติทั้งหลาย และในอาณาจักรทั้งสิ้นของพวกเขา ไม่มีใครเหมือน
พระองค์ เขาทั้งหลายทั้งเขลาและโง่ การสั่งสอนของรูปเคารพเป็นเพียงไม้
เครื่องเงินหูบั้นนั้นถูกนำมาจากเมืองทาร์ซัส และทองคำก็มาจากเมืองอูฟาซ
เป็นผลงานของช่างฝีมือและเป็นผลน้ำมือของช่างทอง เสื้อผ้าของรูปเคารพ
นั้นสีครามและสีม่วง ล้วนเป็นผลงานของผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น แต่พระยาห์เวห์
ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และทรง
เป็นพระมหากษัตริย์เนื่องนิรันดร์ เมื่อทรงพระพิโรธแผ่นดินก็หวั่นไหว และ

บรรดาประชาชาติจะไม่สามารถทนต่อความกริ้วของพระองค์ได้ เจ้าจงพูดกับ
เขาทั้งปวงดังนี้ว่า “บรรดาพระที่ไม่ได้สร้างสวรรค์และโลก จะพินาศไปจากโลก
และจากภายใต้สวรรค์” แต่พระองค์ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์
ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระสติปัญญาของพระองค์ และทรงคลี่ท้องฟ้าออก
ด้วยความเข้าใจของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียง ก็มีเสียงน้ำ
คะนองในท้องฟ้า และทรงทำให้หมอกลอยขึ้นจากปลายพิภพ ทรงทำฟ้าแลบ
เพื่อฝน และทรงนำลมมาจากพระคลังของพระองค์ มนุษย์ทุกคนเขลาและไม่
มีความรู้ ช่างทองทุกคนจะได้อายเพราะรูปเคารพของตน เพราะรูปเคารพ
หล่อของเขาเป็นของปลอม และไม่มีลมหายใจในรูปเหล่านั้น มันเป็นของไร้ค่า
และเป็นผลงานที่น่าเยาะเย้ย มันจะต้องพินาศเมื่อถึงเวลาการลงโทษ
พระองค์ผู้ทรงเป็นส่วนมรดกของยาโคบไม่เหมือนสิ่งเหล่านี้ เพราะพระองค์
ทรงเป็นผู้ก่อร่างทุกสิ่งขึ้น และอิสราเอลเป็นเผ่าที่เป็นมรดกของพระองค์ พระ
ยาห์เวห์จอมทัพอคือพระนามของพระองค์ -เยเรมีย์ 10:3-16

แล้วเมืองต่างๆ ของยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มจะไปร้องทุกข์ต่อพระ ซึ่งพวก
เขาได้เผาเครื่องหอมถวายนั้น แต่พระเหล่านั้นช่วยเขาในเวลาลำบากไม่ได้
-เยเรมีย์ 11:12

มนุษย์จะสร้างพระไว้สำหรับตนเองได้หรือ? สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่พระ”
-เยเรมีย์ 16:20

บรรดาบ้านแห่งเยรูซาเล็ม และราชวังทั้งหลายแห่งบรรดากษัตริย์ยูดาห์ คือ
บรรดาบ้านที่บนหลังคานั้น เขาเผาเครื่องหอมให้แก่บรรดาบริวารแห่งฟ้า
สวรรค์ และเทเครื่องดื่มถวายแก่พระอื่น จะเป็นมลทินเหมือนสถานโทเฟท”
-เยเรมีย์ 19:13

พวกเขาได้สร้างปูชนียสถานสูงสำหรับพระบาอัลในหุบเขาเบนอินโนม เพื่อ
ถวายบุตรชายและบุตรหญิงของเขาแก่พระโมเลค แม้ว่าเราไม่ได้บัญชาเขา